

Số: /KH-BCH

Dương Quang, ngày tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH
Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 04/5/2024 của UBND thị xã Mỹ Hào về việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của UBND xã Dương Quang về kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024;

Trên cơ sở theo dõi, nắm bắt tình hình thiên tai hằng năm, đề chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã, UBND xã xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2024, tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ phòng, chống úng, lụt, bão và một số hiện tượng thời tiết như nắng nóng, lốc, sét, sương mù, sương muối, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU, PHƯƠNG CHÂM CHỈ ĐẠO

1. Mục đích, yêu cầu

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải được tiến hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.

Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả của các cấp, các ngành. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư. Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy tự giác, chủ động phòng tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn xã.

2. Phương châm chỉ đạo

Quán triệt sâu sắc phương châm chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng chống thiên tai (PCTT) “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” trong đó lấy phòng, tránh là chính.

Cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân trong xã coi công tác PCTT là nhiệm vụ trọng tâm, tránh tư tưởng chủ quan, chuẩn bị chu đáo các mặt, chủ động sẵn sàng đối phó với mọi tình huống thiên tai ác liệt nhất có thể xảy ra theo phương châm bốn tại chỗ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

3. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác phòng chống thiên tai

** Thuận lợi:*

Công tác phòng chống lụt bão, ứng được cấp trên quan tâm chỉ đạo sát sao, Đảng uỷ- HĐND - UBND xã đặc biệt quan tâm và tập trung chỉ đạo, có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cơ sở thôn trong việc thực hiện kế hoạch phòng chống lụt bão, ứng. Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia công tác phòng chống lụt bão, ứng.

Hệ thống kênh tiêu và các công trình thủy lợi nội đồng ngày càng được đầu tư, tu bổ, nạo vét nên đảm bảo kịp thời tiêu úng trong mùa mưa bão.

** Khó khăn:*

- Diễn biến thời tiết bất thường, các thảm họa do thiên tai có thể xảy ra.
- Dương Quang là một xã có hệ thống đê sông Bần - Vũ Xá chạy qua, lực lượng trẻ, có sức khoẻ tham gia làm việc tại các công ty, doanh nghiệp nên huy động lực lượng tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
- Tư tưởng của một bộ phận cán bộ và Nhân dân còn chủ quan coi nhẹ công tác phòng chống thiên tai.

II. HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Trong điều kiện thực tế tại địa phương trong nhiều năm, thiên tai xảy ra chủ yếu là mưa bão, áp thấp nhiệt đới và một số đợt nắng hạn cục bộ, rét đậm, rét hại. Do đó, các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn xã do thị xã quản lý tập trung chủ yếu cho việc phòng chống mưa, úng như: trạm bơm, máy bơm, đê bao, sông trục, kênh mương...

1. Công trình trạm bơm tiêu do nhà nước quản lý

Toàn xã có 04 trạm bơm tham gia chống úng do Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thị xã quản lý (Trạm bơm Phú Hữu, Trạm bơm Tầm nhìn, trạm bơm Lê Xá 1, Lê Xá 2). Các trạm bơm hàng năm được cải tạo, nâng cấp, tu sửa nên cơ bản vẫn hoạt động bình thường đáp ứng được nhu cầu tiêu úng trên địa bàn xã.

2. Hệ thống công tiêu

Các công trình công tiêu quan trọng của xã tập trung trên kênh tiêu chính Trạm bơm Phú Hữu và sông Bần - Vũ Xá, hệ thống công tiêu hoạt động bình thường, đảm bảo công tác điều tiết nước chống úng.

3. Hệ thống sông trực, đê và bờ vùng

Hai hệ thống sông trực lớn ảnh hưởng trực tiếp tới công tác tưới, tiêu của xã là sông Bần - Vũ Xá, sông nối từ sông Bần - Vũ Xá đến cầu Lường. Các trực tiêu nội đồng cũng được tôn cao áp trực, nạo vét, khơi thông, đảm bảo chống tràn và tiêu thoát tốt. Do đó, hệ thống sông trực, bờ đê và bờ vùng cơ bản có cao độ và mặt cắt đảm bảo giữ nước ở lưu vực tiêu động lực hay tiêu tự chảy, đáp ứng yêu cầu chống úng.

4. Giải tỏa, khơi thông dòng chảy công trình thủy lợi

Hàng năm, UBND xã đã phối hợp với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thị xã tổ chức nạo vét, khơi thông trực tiêu để đảm bảo đủ nước cho các trạm bơm hoạt động ổn định. Công tác làm thủy lợi nội đồng và hệ thống kênh mương được tu sửa, nạo vét và giải tỏa, khơi thông dòng chảy, đảm bảo cho việc tiêu nước thuận lợi và kịp thời.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Một số công tác cần tập trung chỉ đạo

Chỉ đạo công chức Địa chính NN-XD-MT (phụ trách GTTL) phối hợp với Trưởng thôn kiểm tra các tuyến đê trên địa bàn xã, các bờ bao; thường xuyên báo cáo tình hình với Ban chỉ huy PCTT&TKCN của xã; phối hợp với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thị xã bảo dưỡng máy móc, thiết bị, sẵn sàng vận hành chống úng, chỉ đạo các Tổ nông giang khơi thông các trực tiêu nội đồng.

Trung đội DQTT sẵn sàng tập trung khi có lệnh ứng cứu nếu có tình huống xảy ra, phối hợp với lực lượng bảo vệ của các thôn tuần tra canh gác các tuyến đê, bờ bao trong những ngày mưa, úng.

Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ sẵn sàng ứng cứu đê khi có mưa úng xảy ra, đảm bảo đủ cơ số thuốc kịp thời cứu chữa người bị nạn trong khi úng, lụt, bão.

Công an xã tổ chức tuần tra canh gác, bảo vệ tài sản tập thể, tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.

* Một số loại hình thiên tai có thể xảy ra nhưng không thường xuyên như động đất, nắng nóng, lốc, sét, mưa đá, sương mù, sương muối cần tuyên truyền Nhân dân chủ động phòng tránh và có biện pháp đối phó.

** Giải quyết hậu quả sau bão, úng:*

Các thành viên BCH PCTT và TKCN xã, các Trưởng thôn có trách nhiệm thống kê, báo cáo kịp thời những thiệt hại về người, tài sản, lúa hoa màu, gia súc, gia cầm và thủy sản... do úng, lụt, bão gây ra, những kiến nghị đề xuất của từng thôn (chậm nhất sau 02 giờ) lên BCH của xã, đề BCH xã tổng hợp, báo cáo BCH Phòng chống thiên tai và TKCN thị xã để có cơ chế, chính sách hỗ trợ, giải quyết, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

2. Xây dựng lực lượng phòng, chống thiên tai và TKCN

UBND xã xây dựng 01 đại đội phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, quân số là 100 đồng chí, trực tiếp đồng chí Lê Văn Chiến - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã làm Đại đội trưởng chỉ huy và điều động.

Biên chế lực lượng ở các thôn như sau:

Thôn Hiền Dương	= 15 đồng chí
Thôn Dương Xá	= 15 đồng chí
Thôn Phú Hữu	= 06 đồng chí
Thôn Bùi Bồng	= 12 đồng chí
Thôn Mão Chinh	= 13 đồng chí
Thôn Vũ Xá	= 13 đồng chí
Thôn Lê Xá	= 22 đồng chí
DQTT	= 04 đồng chí

(Quân số có danh sách kèm theo)

3. Những mục tiêu cần tập trung bảo vệ

UBND xã, Trường học, Trạm Y tế, Bưu điện, Nhà văn hóa thôn, Trạm biến thế, đường điện cao thế, hạ thế, đường truyền thanh...; các tuyến đường ĐH30, đường ĐT.387 và đường Lê Quang Hòa, đặc biệt là hai bên bờ sông Bần - Vũ Xá và toàn bộ diện tích lúa, hoa màu, tài sản của nhân dân trong toàn xã.

4. Nhiệm vụ cụ thể của từng cơ sở thôn

- Lực lượng DQTT trực tại UBND xã 24/24 giờ, phối hợp với Công an xã tuần tra canh gác bảo vệ các mục tiêu và sẵn sàng cơ động khi có lệnh, hỗ trợ các thôn và điều động theo lệnh của BCH phòng chống thiên tai và TKCN thị xã. Hai lực lượng Công an xã và DQTT sẵn sàng huy động lực lượng, dụng cụ trang thiết bị tổ chức việc tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra cháy, nổ, đổ, sập nhà cửa của nhân dân và các công trình công cộng.

- Thôn Hiền Dương: Ban Chi ủy, Trưởng thôn chỉ đạo Tiểu ban PCTT & TKCN của thôn có nhiệm vụ bảo vệ trạm biến thế, đường điện của thôn, đường cao thế, đường bờ sông Bần - Vũ Xá từ Cẩm Xá đến cầu Vũ Xá. Cùng cố khơi thông dòng chảy, phá dỡ các đập, đặng đày trên các trục tiêu thuộc địa bàn thôn, bảo vệ hoa màu và các tài sản của nhân dân.

- Thôn Dương Xá: Ban Chi ủy, Trưởng thôn chỉ đạo Tiểu ban PCTT&TKCN của thôn có nhiệm vụ bảo vệ trạm biến thế Trạm bơm Phú Hữu, đường điện cao thế từ cống lò gạch về trạm biến thế, Đường 387 (Lê Quang Hòa), đường điện, truyền thanh, bờ vùng bờ bao của thôn, hai bên bờ sông Góc Gạo, khơi thông dòng chảy từ cầu ông Dâng đến cống bờ đê Mụa. Đồng thời tu sửa bờ bao thuộc địa bàn của thôn, bảo vệ lúa và hoa màu, tài sản của nhân dân trong thôn.

- Thôn Phú Hữu: Ban Chi ủy, Trưởng thôn chỉ đạo Tiểu ban PCTT&TKCN của thôn có nhiệm vụ bảo vệ đường điện của thôn, trạm bơm dã chiến, bờ bao giáp Bạch Sam, khơi thông trục tiêu từ đoạn Hiền Dương về cầu ông Dâng (giáp đường 387), từ cầu ông Dâng qua địa phận của thôn, tu sửa các bờ bao của thôn, bảo vệ hoa màu và tài sản của nhân dân trong thôn.

- Thôn Bùi Bông: Ban Chi ủy, Trưởng thôn chỉ đạo Tiểu ban PCTT&TKCN của thôn kết hợp với thôn Dương Xá bảo vệ đường điện, đường truyền thanh trên tuyến đường 387 đến ngã ba giao với đường Lê Quang Hòa, đường bao giáp phường Bạch Sam, phường Minh Đức, khơi thông dòng chảy, dỡ bỏ vật cản, các trục tiêu thuộc địa bàn. Tu sửa coi đắp bờ bao các đoạn xung yếu trên địa bàn của thôn, bảo vệ tài sản và hoa màu của nhân dân trong thôn.

- Thôn Mão Chinh: Ban Chi ủy, Trưởng thôn chỉ đạo Tiểu ban PCTT&TKCN của thôn bảo vệ đường điện, trạm biến thế, đường Lê Quang Hòa, đường truyền thanh, trạm biến thế, đường điện của thôn. Đường vùng bao giáp phường Minh Đức, xã Hòa Phong, có nhiệm vụ giải tỏa các bờ ngăn, đặng đó, vật cản dòng chảy trên các trục tiêu thuộc địa bàn và tu sửa các bờ bao xung yếu của thôn. Bảo vệ tài sản và hoa màu của nhân dân.

- Thôn Vũ Xá: Ban Chi ủy, Trưởng thôn chỉ đạo Tiểu ban PCTT&TKCN của thôn bảo vệ Trạm bơm tiêu úng, trạm biến thế, đường truyền thanh, bờ bao giáp xã Hòa Phong, giải tỏa vật cản dòng chảy từ Hòa Phong, đồng thời gia cố đoạn bờ sông Bần - Vũ Xá, các bờ bao xung yếu của thôn, bảo vệ lúa, hoa màu, tài sản của nhân dân trong thôn.

- Thôn Lê Xá: Ban Chi ủy, Trưởng thôn chỉ đạo Tiểu ban PCTT&TKCN của thôn bảo vệ Trạm bơm tiêu úng, đường điện, đường truyền thanh, trạm biến thế, bờ bao giáp xã Hòa Phong, giáp xã Lương Tài, giải tỏa các vật cản dòng chảy từ Lương Tài về Cầu Mạ, đặc biệt gia cố đoạn bờ sông Bần - Vũ Xá; bảo vệ nhà mần non, trạm bơm tiêu úng, đường bờ sông từ Cẩm Xá về Cầu Mạ, có trách nhiệm dỡ bỏ toàn bộ vật cản dòng chảy phía bờ sông của thôn, bảo vệ hoa màu, lúa, tài sản của nhân dân

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

Căn cứ vào tình hình thực tế và các nhiệm vụ phải thực hiện khi xảy ra thiên tai, BCH xã phân bổ các trang thiết bị cho các thôn như sau:

Thôn	Quân số	Xe thồ	Kéo	Mai	Xêng	Cuốc	Quang gánh	Bao tải
Hiền Dương	15	1	1	1	3	3	5	20
Dương Xá	15	1	1	1	3	3	5	20
Phú Hữu	06	0	1	1	1	1	3	20
Bùi Bông	12	1	1	1	2	2	5	20
Mão Chinh	13	1	1	1	3	3	5	20
Vũ Xá	13	1	1	1	2	2	5	20
Lê Xá	22	1	2	2	3	3	8	40

LLDQTV	4							
Tổng:	100	6	8	8	17	17	36	160

- Ngoài trang những trang thiết bị để phục vụ công tác PCTT&TKCN trên UBND xã còn trưng dụng các phương tiện ô tô tải, ô tô chở khách, máy xúc, máy bơm nước... của các hộ dân trên địa bàn xã để phục vụ công tác PCTT&TKCN khi có tình huống xảy ra.

- Khi xảy ra mưa bão, úng, UBND xã lấy địa điểm sân vận động của xã làm địa điểm tập kết vật liệu, cát, đất để phục vụ công tác chống tràn khu vực sông Bàn - Vũ Xá. Ngoài ra còn trưng dụng bãi chứa vật liệu của các hộ kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn xã là điểm cung cấp cát phục vụ công tác phòng chống úng, lụt.

2. Phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện

- BCH phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông qua Kế hoạch, phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong BCH (*có bản phân công nhiệm vụ cụ thể*)

- Triển khai Kế hoạch PCTT&TKCN tới từng thôn để tổ chức thực hiện.

- Giao công chức Địa chính NN-XD-MT (phụ trách GTTL) phối hợp với các thôn, tham mưu cho BCH tổ chức thực hiện công tác giải toả vi phạm, lấn chiếm công trình thuỷ lợi để đảm bảo cho dòng chảy được lưu thông.

- Các đồng chí trưởng ngành, công chức UBND xã phụ trách thôn phối hợp với Ban Chi ủy, Trưởng thôn làm tốt công tác PCTT&TKCN. Khi xảy ra thiên tai kịp thời báo cáo tình hình về Ban chỉ huy của xã để có phương án, biện pháp xử lý kịp thời.

Với sự chỉ đạo thường xuyên của UBND thị xã; sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ - HĐND - UBND xã, BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đề nghị các ban ngành đoàn thể, các thành viên BCH và các thôn phát huy vai trò trách nhiệm đối với công tác phòng chống thiên tai &TKCN, khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra./.

Nơi nhận:

- BCHPCTT&TKCN thị xã;
- TT Đảng uỷ - HĐND xã ;
- Lãnh đạo UBND xã
- Thành viên BCH PCTT&TKCN xã;
- Lưu VT.

**TM. BAN CHỈ HUY
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Hữu Tuấn**